

Số: 25

Ngày 01/7/2019

Bản tin hàng tuần  
ra ngày thứ Hai

# VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

## VĂN BẢN MỚI

1. Phòng Karaoke, vũ trường không được đặt thiết bị báo động và chốt cửa bên trong.
2. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật.
3. Thời hạn xây dựng lập quy hoạch không quá 03 tháng.
4. Phần đầu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8.
5. Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đến 34,27% với thép nhập khẩu.
6. Giảng viên bồi dưỡng phải có kinh nghiệm ít nhất 05 năm.
7. Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn điện toán.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Xin hỏi, nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch là gì?
2. Trình tự trong hoạt động quy hoạch như thế nào?
3. Thời kỳ quy hoạch là bao lâu?
4. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động quy hoạch?

## VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

### 1. PHÒNG KARAOKE, VŨ TRƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC ĐẶT THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG VÀ CHỐT CỬA BÊN TRONG

Ngày 19/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019, trong đó quy định rõ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định; phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20m<sup>2</sup> trở lên (không kể công trình phụ); không được chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị cháy nổ). Đối với dịch vụ kinh doanh vũ trường cần đáp ứng đủ điều kiện là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định; phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80m<sup>2</sup> trở lên (không kể công trình phụ); không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ); địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200m trở lên.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường chỉ được sử dụng các bài hát phổ biến, lưu hành; chấp hành pháp luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động; bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; tuân thủ quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Ngoài trách nhiệm quy định nêu trên, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke có trách nhiệm bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng.

Ngoài trách nhiệm nêu trên, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ vũ trường không được hoạt

động từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng; không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi; trường hợp có chương trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện theo quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật.

## **2. DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ ĐƯỢC HỖ TRỢ 100% CHI PHÍ TƯ VẤN PHÁP LUẬT**

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là việc bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện các hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Cụ thể, sau khi thỏa thuận dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật thuộc mạng lưới tư vấn viên theo danh sách được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư

vấn pháp luật về vụ việc, vướng mắc đến Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Trường hợp sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ, cơ quan ngang Bộ đồng ý thì mức chi phí hỗ trợ như sau: doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 03 triệu đồng/năm; doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, không quá 05 triệu đồng/năm; doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí, không quá 10 triệu đồng/năm.

Nghị định này cũng quy định rằng, Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý trong 15 ngày làm việc, trường hợp vướng mắc phức tạp thì trả lời trong tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

## **3. THỜI HẠN XÂY DỰNG LẬP QUY HOẠCH KHÔNG QUÁ 03 THÁNG**

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Nghị định này

áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh liên quan đến quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải (sau đây gọi là quy hoạch).

Theo đó, Nghị định nêu rõ thời hạn xây dựng lập quy hoạch không quá 03 tháng; thời hạn lập quy hoạch theo nhiệm vụ lập quy hoạch được duyệt; thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Bên cạnh đó, tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có các chuyên gia tư vấn đáp ứng điều kiện: đối với chuyên gia tư vấn là chủ nhiệm dự án quy hoạch phải có kinh nghiệm là chủ nhiệm dự án quy hoạch tối thiểu tương đương cùng cấp hoặc đã chủ trì thực hiện tối thiểu 02 quy hoạch cấp thấp hơn hoặc trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 quy hoạch cùng lĩnh vực; đối với chuyên gia tham gia lập quy hoạch phải có bằng đại học trở lên thuộc cùng lĩnh vực với quy hoạch cần lập, đã có 03 năm kinh nghiệm chuyên môn trong công việc đảm nhiệm. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải chịu trách nhiệm về nội dung theo hợp đồng, bao gồm cả số lượng, thời gian thực hiện, tính chính xác và chất lượng của sản phẩm quy

hoạch; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập quy hoạch.

Nghị định cũng quy định cơ quan tổ chức lập quy hoạch là Bộ Giao thông vận tải. Cơ quan lập quy hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Giao thông vận tải được giao trách nhiệm lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm quyết định cơ quan lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

#### **4. PHẤN ĐÁU NĂM 2020 ĐẠT TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP KHOẢNG 6,8**

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 05 năm 2016-2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước tình hình cơ hội và thách thức đan xen, ngày 25/6/2019, Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Yêu cầu

đặt ra đối với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước là cần theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước; căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020 và tình hình, kết quả thực hiện đến nay để xác định rõ những yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước (dự toán NSNN) năm 2020.

Chỉ thị nêu rõ mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2020 là tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; quyết liệt thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; đổi mới đồng bộ giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất

nước; phát triển bứt phá thị trường trong nước; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm và các đô thị lớn; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; tăng cường công tác thông tin truyền thông hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng, tự hào dân tộc và tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng động, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

## VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

### 5. ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐẾN 34.27% VỚI THÉP NHẬP KHẨU

Ngày 18/6/2019, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1711/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa và nước Đại Hàn Dân quốc.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá (CBPG) tạm thời được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu thép phủ màu của Trung Quốc là từ 3,45% đến 34,27% và của Hàn Quốc là từ 4,48% đến 19,25%.

Thuế CBPG tạm thời có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày Quyết định áp dụng thuế CBPG tạm thời được ban hành. Biện pháp CBPG tạm thời có thời hạn áp dụng là 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày Quyết định áp dụng biện pháp có hiệu lực.

Các sản phẩm bị áp dụng biện pháp CBPG tạm thời đang thuộc đối tượng áp dụng của biện pháp tự vệ theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Quyết định số 1561/QĐ-BCT ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương. Vì vậy, việc áp dụng đồng thời hai biện pháp này được thực hiện như sau: trong

hạn ngạch của biện pháp sẽ áp dụng thuế CBPG cho các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài như hướng dẫn; đối với ngoài hạn ngạch của biện pháp tự vệ nếu mức thuế của doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu được xác định cao hơn mức thuế ngoài hạn ngạch (19%) thì mức thuế áp dụng là mức thuế CBPG tương đương theo hàng ngang, còn nếu thấp hơn thì áp dụng mức thuế là 19%.

Sau khi Bộ Công thương ban hành Quyết định áp dụng thuế CBPG tạm thời, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các bước triển khai tiếp theo, cụ thể: điều tra tại chỗ; tổ chức Phiên tham vấn công khai; gửi dự thảo kết luận điều tra cuối cùng cho bên liên quan để lấy ý kiến; ban hành kết luận điều tra cuối cùng.

### 6. GIẢNG VIÊN BỒI DƯỠNG PHẢI CÓ KINH NGHIỆM ÍT NHẤT 05 NĂM

Ngày 17/6/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BYT quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Theo đó, đối với giảng viên bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành phải có trình độ đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành trong khối sức khỏe; có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng thuộc chuyên ngành tương ứng; có

Chúng chỉ phương pháp dạy-học hoặc đã dạy môn học Phương pháp giảng dạy đại học trong khối ngành sức khỏe từ 05 năm trở lên.

Việc bồi dưỡng này được tiến hành theo hình thức tập trung trong 40 tiết, bao gồm 06 nội dung: khái quát về dạy-học lâm sàng và nội dung thực hành lâm sàng trong chương trình đào tạo thực hành theo ngành, chuyên ngành khối sức khỏe; dạy-học theo mục tiêu và dạy-học dựa trên năng lực; các kỹ năng cần có của người giảng dạy thực hành; phương pháp dạy-học lâm sàng có sự tham gia của người bệnh và không có sự tham gia của người bệnh; lượng giá, đánh giá lâm sàng; xây dựng kế hoạch bài dạy-học lâm sàng và giám sát học lâm sàng.

Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành xây dựng, thẩm định và ban hành tài liệu đào tạo trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng đã được Bộ Y tế ban hành trước khi tổ chức bồi dưỡng. Người học được cơ sở bồi dưỡng cấp Chứng chỉ phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng và đạt yêu cầu của khóa học.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019.

## **7. HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ TỰ CHỌN ĐIỆN TOÁN**

Ngày 17/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Cụ thể, “Xổ số tự chọn số điện toán” là loại hình xổ số được phát hành thông qua thiết bị đầu cuối, điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc internet, cho phép người tham gia dự thưởng thực hiện lựa chọn một hoặc một số con số để tham gia dự thưởng theo Thẻ lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm do công ty xổ số điện toán công bố. Giá trị cho 01 lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán tối đa là 10.000 đồng. Việc phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán của công ty xổ số điện toán phải kết thúc chậm nhất là 15 phút trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng.

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định đại lý xổ số tự chọn số điện toán phải đáp ứng tiêu chuẩn: có địa điểm kinh doanh ổn định, đủ diện tích mặt bằng, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để lắp đặt hệ thống bán vé xổ số tự chọn số điện toán; có nhân viên đủ tiêu chuẩn vận hành thành thạo hệ thống bán vé xổ số tự chọn số điện toán được công ty xổ số điện toán xác nhận hoặc cấp chứng chỉ; có văn bản cam kết tuân

thủ đầy đủ các quy định của công ty xổ số điện toán khi trở thành đại lý xổ số tự chọn số điện toán. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân sau đây không được làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán: cán bộ, nhân viên làm việc tại các tổ chức cùng tham gia vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán với công ty xổ số điện toán (nếu có); vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của các cá nhân giữ chức danh từ cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ

trở lên của các tổ chức cùng tham gia vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán với công ty xổ số điện toán (nếu có); tổ chức kinh tế có vốn góp của vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của các cá nhân giữ chức danh từ cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ trở lên của các tổ chức cùng tham gia vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán với công ty xổ số điện toán (nếu có).

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

### **DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM**

*Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em.*

*Theo đó, Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm nhằm mục đích thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình cho trẻ em; vận động nguồn lực cho trẻ em.*

*Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức phát động vào tuần cuối tháng 5 hoặc 01/6 hằng năm.*

*Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chủ đề, kế hoạch và hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em. Trong Tháng hành động vì trẻ em sẽ tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em như: tổ chức diễn đàn trẻ em để đại diện của trẻ em nói lên ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em hoặc để các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến trẻ em đối với các vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em; tổ chức câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại địa phương; các hoạt động khác thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; tổ chức các lớp hướng dẫn trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương*



tích trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển của trẻ em.

Bên cạnh đó, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch, thăm quan bảo đảm an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em; rà soát, củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em các cấp để bảo đảm việc phòng ngừa, xử lý hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em; hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo quy

định pháp luật về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Dự thảo nêu rõ, Quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ tài chính ngoài ngân sách, quỹ xã hội từ thiện hoạt động vì trẻ em vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước, nước ngoài để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được Nhà nước ưu tiên hoặc xây dựng các công trình cho trẻ em.

Đến nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện bản dự thảo đăng trên website để lấy ý kiến của nhân dân và gửi văn bản đến các bộ, ngành, địa phương có cơ quan để tổng hợp ý kiến hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ trong Quý III/2019.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

**1. Hỏi:** Xin hỏi, nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch là gì?

**Trả lời:** Theo Điều 4, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc hội có quy định nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch là: tuân theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế -

xã hội bảo đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia; bảo đảm tính nhân dân, sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân; bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân, trong đó lợi ích quốc gia là cao nhất; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; bảo đảm

tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, dự báo, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước; bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch, tính bảo tồn; bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch; bảo đảm nguồn lực để thực hiện quy hoạch; bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.

**2. Hỏi:** *Trình tự trong hoạt động quy hoạch như thế nào?*

**Trả lời:** Theo Điều 7, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc hội có quy định trình tự trong hoạt động quy hoạch là: lập quy hoạch; thẩm định quy hoạch; quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; công bố quy hoạch; thực hiện quy hoạch.

**3. Hỏi:** *Thời kỳ quy hoạch là bao lâu?*

**Trả lời:** Theo Điều 8, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc hội có quy định thời kỳ quy hoạch là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho việc lập quy hoạch. Thời kỳ quy hoạch của các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch cấp quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm. Tầm nhìn của quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh là từ 20 năm đến 30 năm.

**4. Hỏi:** *Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động quy hoạch?*

**Trả lời:** Theo Điều 13, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc hội có quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quy hoạch là: lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch không phù hợp với quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ; lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tư vấn phản biện độc lập không đủ điều kiện về năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận hoặc trái với quy định của pháp luật; cản trở việc tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân; không công bố, công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước; cố ý công bố sai quy hoạch; cố ý cung cấp sai thông tin về quy hoạch; hủy hoại, làm giả hoặc làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ, tài liệu; thực hiện không đúng quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt; can thiệp bất hợp pháp, cản trở hoạt động quy hoạch./.